

Số: 883 /TB-NĐTW

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức đợt I năm 2023

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức đợt I năm 2023 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 153 người.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc tuyển dụng: 16 vị trí việc làm.

Chi tiết vị trí việc làm, đơn vị tuyển dụng và số lượng người làm việc cần tuyển dụng cụ thể như sau:

TT	Đơn vị tuyển dụng	Vị trí việc làm	Mã số Chức danh nghề nghiệp	Số lượng tuyển dụng	Yêu cầu về trình độ chuyên môn theo khung năng lực vị trí việc làm	Ghi chú
1	Tổ chức Cán bộ	Chuyên viên	01.003	01	- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật/Quản lý nhà nước/Quản trị kinh doanh/Quan hệ lao động/Quản trị nhân lực. - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).	
2	Kế hoạch Tổng hợp	Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	01	- Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).	
3	Tài chính Kế toán	Kế toán viên	06.031	04	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. - Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).	
4	Hành chính Quản trị	Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	01	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc tốt nghiệp bằng Kỹ sư. - Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).	
		Chuyên viên	01.003	02	- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị văn phòng/Quản trị kinh doanh/ Quản lý nhà nước/ Luật/ Kế toán/ Bảo hộ lao động hoặc Đại học khác có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).	
		Văn thư viên	02.007	01	- Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học	

					chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
5	Vật tư Thiết bị y tế	Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	02	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc tốt nghiệp bằng Kỹ sư. - Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ thuật viên (hạng IV)	V.05.02.08	01	- Có trình độ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. - Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kế toán viên	06.031	01	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. - Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và trong đương. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
6	Công nghệ thông tin	Công nghệ thông tin hạng III	V.11.06.14	02	- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin; - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. - Sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ).
7	Khám bệnh và Điều trị ngoại trú cơ sở Giải Phóng	Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	02	- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
8	Khám bệnh và Điều trị ngoại trú cơ sở Kim Chung	Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa Tai mũi họng	V.08.01.03	02	- Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về chuyên ngành tai mũi họng từ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về chuyên khoa tai mũi họng. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa Da liễu	V.08.01.03	01	- Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về chuyên ngành da liễu từ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về chuyên khoa da liễu. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin cơ bản).
		Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	01	- Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	02	- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).

9	Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế	Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa Tai mũi họng	V.08.01.03	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về chuyên ngành tai mũi họng từ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về chuyên khoa tai mũi họng. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
10	Cấp cứu	Bác sĩ (hạng III)	V.08.01.03	06	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo chuyên khoa hồi sức cấp cứu từ định hướng chuyên khoa trở lên; hoặc tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành truyền nhiễm; hoặc đã có thời gian làm việc tại khoa hồi sức tích cực, khoa hồi sức cấp cứu, hoặc khoa cấp cứu từ 18 tháng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	09	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
11	Hồi sức tích cực	Bác sĩ (hạng III)	V.08.01.03	05	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo chuyên khoa hồi sức cấp cứu từ định hướng chuyên khoa trở lên; hoặc tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành truyền nhiễm; hoặc đã có thời gian làm việc tại khoa hồi sức tích cực, khoa hồi sức cấp cứu, hoặc khoa cấp cứu từ 18 tháng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	03	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	07	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).

12	Viêm gan	Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	04	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
13	Nhiễm khuẩn Tổng hợp	Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa Truyền nhiễm	V.08.01.03	03	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về chuyên ngành truyền nhiễm từ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
14	Khoa Nhi	Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	05	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
15	Nội tổng hợp	Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
16	Ngoại Tổng hợp – Tiết niệu & Nam học	Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa ngoại	V.08.01.03	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về lĩnh vực ngoại khoa từ bác sĩ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	03	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
17	Ngoại Chấn thương chỉnh hình & Thần kinh cột sống	Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa Ngoại	V.08.01.03	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về lĩnh vực ngoại khoa từ bác sĩ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng).

					- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	03	- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.
18	Ngoại Gan mật – Tiêu hoá & Ung bướu	Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa Ngoại	V.08.01.03	01	- Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về lĩnh vực ngoại khoa từ bác sĩ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	01	- Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	04	- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
19	Khoa Sản	Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	01	- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Hộ sinh hạng IV	V.08.06.16	03	- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành hộ sinh. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh hộ sinh). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
20	Gây mê Hồi sức	Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa Gây mê hồi sức	V.08.01.03	01	- Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về lĩnh vực gây mê hồi sức từ bác sĩ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	01	- Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	04	- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
21	Sinh hóa	Kỹ thuật y hạng III	V.08.07.18	03	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật xét nghiệm y học.

					<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ thuật y hạng IV	V.08.07.19	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
22	Vi sinh và sinh học phân tử	Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa vi sinh	V.08.01.03	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về lĩnh vực vi sinh từ bác sĩ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ thuật y hạng III	V.08.07.18	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ thuật y hạng IV	V.08.07.19	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc tốt nghiệp bằng Kỹ sư. - Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
23	Huyết học và truyền máu	Kỹ thuật y hạng IV	V.08.07.19	05	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
24	Chẩn đoán hình ảnh	Bác sĩ (hạng III) chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh	V.08.01.03	03	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, đã được đào tạo sau đại học về lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh từ bác sĩ định hướng chuyên khoa trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ thuật y hạng III	V.08.07.18	03	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật hình ảnh y học. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).

		Kỹ thuật y hạng IV	V.08.07.19	07	- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật hình ảnh y học. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
25	Thăm dò chức năng	Bác sĩ (hạng III)	V.08.01.03	01	- Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học, có chứng chỉ đào tạo về lĩnh vực nội soi, thăm dò chức năng. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	01	- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ thuật y hạng IV	V.08.07.19	01	- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật y học. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
26	Giải phẫu bệnh	Bác sĩ (hạng III)	V.08.01.03	01	- Tốt nghiệp bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ thuật y hạng III	V.08.07.18	01	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ thuật y hạng IV	V.08.07.19	02	- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
27	 Dinh dưỡng và tiết chế	Dinh dưỡng hạng III	V.08.09.25	01	- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dinh dưỡng. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng (dùng cho các hạng chức danh dinh dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
28	Kiểm soát nhiễm khuẩn	Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	01	- Tốt nghiệp đại học điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	03	- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	01	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc tốt nghiệp bằng Kỹ sư. - Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ.

					- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Kỹ thuật viên (hạng IV)	V.05.02.08	01	- Có trình độ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. - Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Chuyên viên	01.003	01	- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng. - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
29	Khoa Dược	Dược sĩ (hạng III)	V.08.08.22	01	- Tốt nghiệp đại học dược trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược (dùng cho các hạng chức danh dược). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
		Dược sĩ (hạng IV)	V.08.08.23	02	- Tốt nghiệp cao đẳng dược trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược (dùng cho các hạng chức danh dược). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
30	Viện Đào tạo và Nghiên cứu bệnh nhiệt đới	Y tế công cộng (hạng III)	V.08.04.10	01	- Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Y tế công cộng; đại học nhóm ngành Quản lý y tế; bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học cổ truyền) và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Y tế công cộng hoặc tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Quản lý y tế. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (dùng cho các hạng chức danh y tế công cộng) - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
31	Trung tâm Phòng chống dịch	Điều dưỡng hạng IV	V.08.05.13	03	- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng). - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ và công nghệ thông tin).
Tổng số				153	

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định hiện hành.

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng

5.1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển được thực hiện 02 vòng theo quy định.

5.2. Nội dung xét tuyển viên chức

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ xét tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì đơn vị có

thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi:

- Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

d) Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.

6. Thời gian và địa điểm tuyển dụng

- Thời gian: dự kiến tháng 10 -11 năm 2023

- Địa điểm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 19003228

7. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển: Phòng Tổ chức Cán bộ - Phòng 323, tầng 3 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại di động của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển - Số điện thoại liên hệ: 02466515356 (Phòng Tổ chức cán bộ); 0982052486 (Ông Phạm Hồng Hải).

- Lệ phí dự thi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TTBTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các thông tin liên quan sẽ được niêm yết tại trụ sở làm việc của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và được đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Nơi nhận:

- Vụ TCCB - Bộ Y tế (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TCCB.



Phạm Ngọc Thạch